



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้มีประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ภาควิชาความรู้ความเหมาะสมเกี่ยวกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน (นักรักษาโรง) สังกัด กองการศึกษาฯ อบต.

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ได้คะแนน (ร้อยละ)
๑	๐๐๓	นายถาวร กำพรม	๗๗
๒	๐๐๑	นายกมล จันทร์หนู	๖๙.๓๓
๓	๐๐๒	นายโศภณ คำมาวงศ์	๖๔.๖๖

ทั้งนี้การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ใด ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ

- (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการส่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
- (๒) ผู้นั้นไม่มีมารายงานตัวเพื่อรับการส่งจ้างเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
- (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะส่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จะส่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตามลำดับที่ ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการส่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสมควร นัยดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง